



SKE รุกพลังงานเต็มพิกัด วางหมากดันรายได้สู่พันล้าน

SKE เดินเกมรุกพลังงานเต็มสูบ! ژهเปิดรับทรัพย์ CBG Station ช่วง 15 ตุลาคม
นี้ แคมรุกรขยายพอร์ตลูกค้า NGV ต่อเนื่อง หวังดันยอดอัดพุงทะยาน พ่วง
มองหาช่องเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในอนาคต โดยมี **"จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา"** กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ **บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)** ฉายภาพรวมธุรกิจให้รับรู้

เขากล่าวว่า ก่อนอื่นขอพูดถึงภาพรวมของก่อน สำหรับ SKE ปัจจุบันดำเนินกิจการในการอัดก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Vehicles: NGV) ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ตามที่ได้รับคัดเลือกจาก ปตท. ในโครงการจัดตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station : PMS) ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนบริษัท 465 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มจำนวน ซึ่งขณะนี้มียาได้หลักจากการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 100%

อย่างไรก็ดี ในแง่แนวทางการบริหารงานหลังจากนั้น SKE ยังมุ่งให้ความสำคัญกับการขยายฐานธุรกิจทางด้านพลังงานให้มากขึ้น โดยในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 บริษัทเตรียมเปิดดำเนินการโครงการ CBG Station อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดกำลังการผลิตก๊าซ 9 ตันต่อวัน มูลค่า 80 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นการร่วมทุนกับพาร์ตเนอร์ และมีทาง SKE ถือหุ้นในสัดส่วน 75% ในบริษัท อาร์อี โปโอฟูเอลส์ จำกัด คาดจะมียอดขายก๊าซโครงการดังกล่าวเฉลี่ย 7-9 ตันต่อวัน และสร้างรายได้ประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี

รุกขยายฐานพลังงาน

ไม่เพียงเท่านั้นช่วงที่ผ่านมาบริษัทยังได้มีการเข้าไปลงทุนถึงโครงการโรงไฟฟ้า ชีวมวลแม่กระหิง ในอำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกำลังผลิต 9.90 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เงินลงทุนไปราว 850 ล้านบาทนั้น ขณะนี้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าคืบหน้าไปได้ดีกว่าทาง SKE ที่คาดไว้โดยเบื้องต้นคาดว่าจะ

สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ช่วง 1 มิถุนายน 2562 จากเดิมที่มีกำหนด COD ในไตรมาส 3/2562 และน่าจะหากทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้คงกลายเป็นอีกช่องทางช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจในอนาคต

สำหรับโครงการดังกล่าวทาง SKE ถือหุ้นในสัดส่วนราว 80% ที่เหลือ 20% เป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีอัตราซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 4.54 บาทต่อหน่วย โดยหากทุกอย่างสำเร็จตามที่วางไว้ น่าจะกลายเป็นสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาง SKE ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนทางด้านธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มเติม อาทิ โรงไฟฟ้าขยะ, ชีวมวล เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

วางหมากรายได้พันล.

ดังนั้น หากแผนงานต่างๆ ลุล่วงตามที่วางไว้ ทาง SKE วางเป้าหมายระยะยาวมียาได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาทภายใน 3-5 ปีข้างหน้า โดยมาจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่มีแนวโน้มการเติบโตขึ้น ประกอบมียาได้จากจากการจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบมากขึ้น รวมถึงมีการบันทึกรายได้จากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด (CBG) ตามโครงการ CBG Station ส่วนรายได้ปีนี้คาดไว้ราวเติบโต 15% จากปีก่อนที่ 333 ล้านบาท หลังปริมาณอัดก๊าซ NGV เติบโต และมีรายได้จาก CBG Station เข้าเสริม



15043913



จักรพงษ์ สุมรโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สากล เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)